



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2555

### นายเกษียณไทยแชมป์ส่งออกข้าว 3 พันล้านบาท-ไม่เห็นปริมาณ

นายรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้กล่าวชี้แจงประเด็นโครงการรับจำนำข้าว ว่า โครงการจำนำข้าวถือเป็นทางเลือกของเกษตรกร ที่สามารถไปขายที่อื่นได้ แต่รัฐบาลมีทางเลือกกว่ามีโครงการจำนำข้าว นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจำนำข้าวทุกเม็ด 4.1 แสนล้านบาท ด้วยโครงการนี้จะรักษาเสถียรภาพ พบว่าราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ และวงเงินที่ใช้ต่อหนึ่งรอบปี เป็นวงเงินที่รวมมันสำปะหลัง และยางพารา อยู่ใน 4.1 แสนล้านบาท ขณะนี้ใช้จริง 3.5 แสนล้านบาท หากรวมในส่วนที่จะรับรายได้จากการขายปลายไตรมาสนี้ และสิ้นปี 2556 จะมีเงินเข้าระบบ 2.4-2.6 แสนล้านบาท ตัวเลขนี้อยู่ที่ก.คลัง

นอกจากนี้ ได้มอบให้ก.พาณิชย์ ในฐานะที่นายเกษียณเป็นประธานกรรมการนโยบายข้าว ว่า การระบายข้าวต้องเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา โปร่งใสต้องไม่ขาดทุนกว่าการประกันราคาปีที่ผ่านมา ต้องเป็นธรรม และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมองว่าได้ช่วยเกษตรกรอีกมุมหนึ่ง ที่จะนำเงินส่วนต่างไปจุนเจือครอบครัว เงินจะหมุนกลับมาเป็นภาษีสำหรับประเทศ เราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้เกษตรกร "ให้เออะอะ พี่น้องชาวนาถือเป็นกระดูกสันหลังของชาติ"น.ส. ยิ่งลักษณ์ ระบุ

นายเกษียณ ชี้แจงอีกว่า หลายท่านอาจจะกังวล เรื่องทุจริตขณะนี้ได้ให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสด้วยการปรับระบบ ทั้งที่จุดตรวจโรงสี ต้องมีตำรวจ 24 ชม. ให้กรรมการมีประชาชนเข้ามามากขึ้น อนาคตจะตั้ง CCTV ณ จุดรับจำนำ สร้างระบบไซโลรักษาข้าวได้นานขึ้น ไซโลที่ เก็บข้อมูลทุกขั้นตอนเรื่องปราบปรามทุจริตให้ประชาชน แจ้งเบาะแส จากนั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบตลอดเวลา

"โครงการนี้ ผลสำรวจนโยบายดีหรือไม่ดีอยากถามประชาชน จากผลสำรวจของนิด้า สวนดุสิต ม.หอการค้าอีสานโพลล์ ประชาชนพอใจโครงการรับจำนำข้าว ถ้าประชาชน มีความสุข รัฐบาลก็มีความสุข"น.ส.ยิ่งลักษณ์ ย้ำ

ส่วนประเด็นที่ว่า ประเทศไทยจะเสียแชมป์หรือไม่ ถ้าดูปริมาณ ม.ค.-ต.ค.ไทยเป็นที่สามรองจากเวียดนามและอินเดีย แต่ถ้ามาดูในราคาเฉลี่ยไทย 679 เหรียญ เวียดนาม 445 เหรียญ มูลค่าส่งออกของไทยที่ 3 พันล้านบาท ถ้าถามในฐานะคนไทยอยากเห็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### พาณิชย์ฉุนโรงสีอีสานรวมหัว จัดฉากจ้างชาวนาก่อม็อบ บุญทรงชู้ตตัดออกโครงการ

นายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีโรงสีบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์แก้ปัญหาจุดรับจำนำในพื้นที่ไม่เพียงพอ ด้วยการเปิดให้โรงสีภาคกลางเข้ามารับจำนำข้าวข้ามเขต พร้อมกับระบุชื่อโรงสีที่ให้มารับจำนำข้ามเขตให้กระทรวงฯ พิจารณาด้วย แต่กระทรวงพาณิชย์โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการการรับจำนำข้าวเปลือกปี 55/56 ที่มีนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รว.พาณิชย์ เป็นประธาน เห็นว่าน่าจะไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น และร่วมมือทำกันเป็นขบวนการ เพื่อหวังผลกำไรจากการปลอมปนข้าว จึงอนุมัติให้มีการจำนำข้าวข้ามเขตได้ในบางพื้นที่ที่เดือดร้อนจริงเท่านั้น

"ถ้าโรงสีในพื้นที่ไม่เพียงพอจริง และต้องการให้ข้ามเขต คงไม่ต้องระบุชื่อโรงสีภาคกลางที่จะให้ข้ามเขตไปหรอก เป็นใครก็ได้ตามที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาและเห็นว่าเหมาะสม แต่กรณีนี้ไม่ใช่ และยังมีบางแห่งที่กำลังเป็นข่าว ว่าจ้างชาวนาให้มาประท้วง ปิดถนน อ้างว่าจุดจำนำไม่เพียงพอ จะขอให้เปิดข้ามเขต พอเราไปคุยกับชาวนาได้ข้อมูลลึกลับ ๆ ว่าเป็นการจัดฉาก โรงสีจ้างชาวนามา อย่างนี้ก็ต้องทำราบโรงสีถึงขั้นจะถอดออกจากโครงการ และจะ

ไม่ให้เข้าร่วมอีกเลย แต่ก็ยังมีบางรายที่เรียกร้องเข้ามาให้ข้ามเขต แล้วก็อนุมัติให้ไม่กรีดยเท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ที่ จ. ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ เพราะโรงสีไม่พอจริงๆ”

ทั้งนี้ถือว่าโครงการรับจำนำปี 55/56 มีปัญหาน้อยกว่าปีก่อนมาก ทั้งเรื่องการทุจริต หรือความไม่พร้อมของการรับจำนำ เป็นต้น เพราะรัฐบาลได้นำข้อผิดพลาดของโครงการปีก่อนมาปรับปรุงให้ดีขึ้น และปิดช่องว่างของการทุจริตทั้งหมด ซึ่งจนถึงขณะนี้ พบโรงสีเพียงแห่งเดียวที่ จ.อุบลราชธานี ที่นำข้าวออกจากโกดังไปโดยไม่แจ้งให้ทราบ และได้แจ้งความดำเนินคดี พร้อมตัดออกจากโครงการแล้ว รวมถึงจับกุมคนขับรถบรรทุกข้าวเปลือกเกินกว่า 15 ตันออกจากพื้นที่จ.ตาก ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดน ที่จะต้องขออนุญาตก่อนการขนย้าย

ส่วนการลักลอบขนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทย เพื่อสวมสิทธิข้าวไทยเข้าโครงการรับจำนำนั้น จากการหารือกับเจ้าหน้าที่จังหวัด เช่น สระแก้ว และตาก พบว่า ไม่มีการลักลอบเลย เพราะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้ง ตำรวจ ศุลกากร ตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาก

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในประเทศขณะนี้ราคาดีกว่าปีก่อนมาก เพราะเกิดปัญหาภัยแล้ง ทำให้ข้าวเปลือกหอมมะลิบางส่วนเสียหาย โรงสีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำจึงแย่งซื้อจากเกษตรกร และดันให้ราคาสูงขึ้น โดยราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 16,000 บาท ส่วนปีก่อนตันละ 13,000-14,000 บาท ส่วนราคาจำนำตันละ 20,000 บาท ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้าไม่ต่างจากปีก่อนมากนัก ราคาเฉลี่ยตันละ 11,000-12,000 บาท จากราคาจำนำ 15,000 บาท สำหรับภัยแล้งขณะนี้ ในพื้นที่ภาคอีสาน มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประสบภัยแล้งเพียง 20% ของพื้นที่ทั้งภาคอีสาน ซึ่งทำให้ข้าวเปลือกหอมมะลิเสียหายไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวไปหมดแล้ว

ส่วนปริมาณข้าวที่เข้าร่วมโครงการจำนำปี 55/56 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-20 พ.ย. 55 มีข้าวเปลือกเข้าโครงการแล้ว 2.8 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเจ้า ซึ่งได้สั่งให้โรงสีสี่แปรสภาพเป็นข้าวสารแล้ว ก่อนส่งเข้าโกดังกลางของรัฐ ขณะที่ปัญหาโกดังเก็บข้าวไม่เพียงพออย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนั้น ขณะนี้ไม่มีปัญหาเพราะรัฐได้ทยอยระบายข้าวในสต็อกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะจัดเก็บข้าวได้ อีกทั้งยังมีนโยบายขยายข้าวหอมมะลิใหม่กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อ โดยให้ติดต่อกับโรงสีเอง เมื่อรัฐอนุมัติขายแล้วก็ให้โรงสีแปรสภาพข้าวแล้วส่งมอบให้ผู้ส่งออกทันที ไม่ต้องผ่านเก็บเข้าโกดัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่มีความพยายามจากโรงสีที่ให้รัฐบาลเปิดจุดรับจำนำข้าวข้ามเขต โดยต้องการอนุญาตให้โรงสีในภาคกลางเข้าไปข้ามเขตนั้น อาจเป็นเพราะต้องการนำข้าวคุณภาพต่ำ ราคาถูก เช่น ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ไปปลอมปนกับข้าวคุณภาพดี ราคาแพง อย่างข้าวเปลือกหอมมะลิ แล้วส่งมอบเข้าโกดังกลางของรัฐ โดยบริษัทตรวจสอบคุณภาพ (เซอร์เวเยอร์) ระบุเห็นเป็นใจ

**ที่มา เดลินิวส์**

## **จำนำข้าวจ่อวิกฤติใหม่ 'สุพรรณบุรี' ล้นโกดัง**

กรุงเทพฯธุรกิจตรวจสอบปริมาณข้าวสารในคลังสินค้ากลาง โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2555 พบว่าข้าวสารในสต็อกจำนวน 7.5 แสนตัน มีคลังเก็บข้าวรวม 60 คลัง แต่ขณะนี้คลังที่ข้าวสารเต็ม ไม่สามารถเก็บข้าวได้ 40 คลัง ส่วนคลังที่เหลืออีก 20 คลัง ก็ใกล้เต็มแล้ว

นายมนัสทพงษ์ ห้วยหงษ์ทอง นายกสมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ยอมรับว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว ส่งผลทำให้ปริมาณข้าวสารที่มีอยู่ในมือของรัฐบาลมีมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาคลังกลางเพื่อเก็บข้าวไม่เพียงพอ ทำให้รัฐบาลชะลอสั่งให้โรงสีสี่แปรสภาพข้าว กระทั่งรายได้ที่ได้รับจากรัฐบาลในการสี่แปรจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารในราคาตันละ 500 บาท

รวมถึงมีข้าวที่ค้างอยู่ในโรงสีเป็นจำนวนมาก ซึ่งโรงสีเป็นผู้รับจ้างรัฐบาล และเมื่อรับข้าวเปลือกก็ต้องสี่แปรสภาพเพื่อส่งคลังกลาง ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา คือ คลังไม่พอ ทำให้ข้าวค้างอยู่ที่โรงสีเป็นจำนวนมาก

มาก เช่น ในจังหวัดสุพรรณบุรีช่วงเดือนต.ค. มีข้าวค้างส่งมอบให้ อคส. 5 แสนกระสอบ อ.ต.ก.ประมาณ 8 แสนกระสอบ รวมแล้วประมาณกว่า 1 ล้านกระสอบ

ทั้งนี้ สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 ยังไม่มีคำสั่งให้สีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร เพื่อส่งมอบโกดังกลาง และเมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา ก็มีคำสั่งให้โรงสีแปรสภาพข้าวที่ รับจำนำได้ แต่ยังคงค้างส่งมอบ ซึ่งคาดว่าเร็วๆ นี้ จะมีคลังใหม่ ให้ส่งมอบเล็กน้อย

นายมนัสสหพงษ์ ประเมินว่า เมื่อข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2556/56 ออกมา แต่ยังมีปัญหาโกดังเก็บข้าว ไม่พอก็ต้องเก็บข้าวไว้ในโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ ปัญหาอยู่ที่ว่ารัฐบาลสามารถขายข้าวได้หรือไม่ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนข้าวในสต็อก แต่เชื่อว่า คลังเก็บข้าวของไทยจะเต็มตลอด หากภายในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2556 มีข้าวออกมามากขึ้น และยังไม่มีการโกดังเก็บ คงลำบาก เมื่อถึงเวลานั้นโรงสีก็จะรับไม่ไหว แต่ช่วงนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์การหยุดรับจำนำข้าว

"รัฐบาลต้องนั่งคำนวณว่าถ้าปีนี้มีข้าวสารในสต็อกประมาณ 11 ล้านตัน หลังระบายไปแล้ว 2 ล้านตัน มีของใหม่ปีหน้าเข้ามาอีก 16 ล้านตัน เมื่อรวมของเก่าจะมีข้าวในสต็อก 27 ล้านตัน จะเก็บได้หรือไม่ แม้รัฐบาลจะตั้งเป้าส่งออกข้าว 8 ล้านตันในปีหน้า ก็เหลือข้าว 19 ล้านตัน อยากตั้งคำถามว่าจะเอาคลังที่ไหนมาเก็บ เพราะปีนี้ 13 ล้านตัน ยังไม่มีที่เก็บเลย"

จากการตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง พบว่า มีลักษณะคล้ายกับจังหวัดสุพรรณบุรีเช่นเดียวกัน คือ มีพื้นที่โกดังเหลือน้อยในการเก็บข้าวสารสต็อกของรัฐบาล

นายมนัสสหพงษ์ กล่าวด้วยว่า การรับจำนำข้าวปี 2555/56 โรงสีน่าจะมีปัญหาไม่มีเงินค้ำประกัน เพราะมารับข้าวเข้ามาต้องวางค้ำประกัน 100% หากส่งมอบไม่ได้ก็มีปัญหาเรื่องเงินค้ำประกันเช่นกัน ซึ่งเท่ากับว่าไม่สามารถรับจำนำข้าวจากชาวนาได้ จากที่ตัวเลขน่าจะเป็นอย่างนั้น จึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะแก้ไขอย่างไร ที่ผ่านมาได้เสนอรัฐบาลไม่ควรจำนำทุกเมล็ด เพราะหากมีการจำกัดสิทธิรับจำนำของชาวนา จะทำให้ปัญหาการสวมสิทธิหมดลง เพราะว่าจะมีขอบเขตว่าจำนำข้าวได้เท่าไร

นอกจากนี้ก็จะทำให้มีการซื้อขายในตลาด สมัยก่อนชาวนาเรียกร้องให้รัฐบาลรับจำนำข้าว ตันละ 1.2 หมื่นบาท ไม่เกิน 40-50 ไร่ แต่พอรัฐบาลให้ 1.5 หมื่นบาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดมากเกินไป ทำให้วงจรข้าว ผู้ส่งออก พวกเขาซื้อข้าวเกิดการซื้อ

นายมังกร หุ่นกิตติเวชกุล กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เจ้าของโรงสี สตาร์การเกษตร จำกัด กล่าวว่า ปัญหาสต็อกกลับ เนื่องจากมีโกดังเก็บข้าว ไม่เพียงพอ กับปริมาณข้าวที่รับจำนำนั้น เชื่อว่า ไม่น่ามีปัญหา เพราะรัฐบาลกำลังหาทางระบายข้าวออกมา ซึ่งวิธีการขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ก็ช่วยได้ และในฤดูกาลหน้าคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะ ลดลง เนื่องจากฝนแล้ง และน้ำเหนือเขื่อนไม่เพียงพอ ดังนั้นปัญหานี้จะเบาบางลงไป

หากเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างโครงการประกันรายได้และโครงการรับจำนำข้าว สิ่งที่เห็นชัด คือ ชาวนาได้ประโยชน์จากทั้งสองโครงการ เพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวนาได้ เพียงแต่โครงการประกันรายได้จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงของกลไกราคาตลาด ขณะที่โครงการรับจำนำได้เงินที่สูงกว่าเพราะกำหนดไว้ที่ตันละ 15,000 บาท

นายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ขณะนี้โรงสีบางแห่งในภาคตะวันออก- ออกเฉียงเหนือเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ แก้ปัญหาจุดรับจำนำในพื้นที่ไม่เพียงพอ จนทำให้เกษตรกรไม่สามารถนำข้าวมาเข้าโครงการรับจำนำได้ โดยต้องการให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลโครงการการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ที่มี รมว. พาณิชย์ เป็นประธาน อนุมัติให้โรงสีใน ภาคกลางเข้ามารับจำนำข้าวในภาคอีสาน (ข้ามเขต) และระบุชื่อโรงสีภาคกลาง ที่ต้องการให้มารับจำนำข้ามเขตด้วย ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้อนุมัติ ให้ เพราะเห็นว่าน่าจะไม่ชอบมาพากล เกิดขึ้น และร่วมมือทำกันเป็นขบวนการ เพื่อหวังผลกำไรจากการปลอมปนข้าว

"ถ้าโรงสีในพื้นที่ไม่เพียงพอจริง และต้องการให้ข้ามเขต คงไม่ต้องระบุชื่อโรงสีภาคกลางที่จะให้ข้ามเขตไปหรือ เป็นใครก็ได้ตามที่คณะอนุกรรมการ พิจารณาและเห็นว่าเหมาะสม แต่กรณีนี้ไม่ใช่ และยังมีบางแห่งที่กำลังเป็นข่าว ว่าจ้างชาวนาให้มาประท้วง ปิดถนน อ้างว่าจุดจำหน่ายไม่เพียงพอ จะขอให้เปิดข้ามเขต เราได้ข้อมูลลึกลับๆ จากชาวนาว่าเป็นการจัดฉาก โรงสีจ้างชาวนา มาอย่างนี้ก็ต้องกำราบ โรงสีถึงขั้นจะถอดออกจากโครงการ และจะไม่ให้เข้าร่วมอีกเลย แต่ก็ยังมีบางรายที่เรียกร้องเข้ามาให้ข้ามเขต แล้วก็อนุมัติให้ไม่ก็รายเท่านั้น ส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและบุรีรัมย์ เพราะโรงสีไม่พอจริงๆ" นายสมชาติ กล่าว

นายสมชาติ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในประเทศขณะนี้ว่า ราคาดีกว่าปีก่อนมาก เพราะเกิดปัญหาภัยแล้ง ทำให้ข้าวเปลือกหอมมะลิบางส่วนเสียหาย โรงสีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจำนำจึงแย่งซื้อจากเกษตรกร และดันให้ราคาสูงขึ้น โดยราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 16,000 บาท จากปีก่อนตันละ 13,000-14,000 บาท ส่วนราคาจำนำตันละ 20,000 บาท ขณะที่ข้าวเปลือกเจ้าไม่ต่างจากปีก่อนมากนัก ราคาเฉลี่ยตันละ 11,000-12,000 บาท จากราคาจำนำ 15,000 บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มรับจำนำในวันที่ 1 ต.ค.-20 พ.ย. 2555 มีข้าวเปลือกเข้าโครงการแล้ว 2.8 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเจ้า ซึ่งได้สั่งให้โรงสีสี่แปรสภาพเป็นข้าวสารแล้ว ก่อนส่งเข้าโกดังกลางของรัฐ ขณะที่ปัญหาโกดังเก็บข้าว ไม่เพียงพออย่างที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตนั้น ขณะนี้ไม่มีปัญหาแล้ว เพราะรัฐได้ทยอยระบายข้าวในสต็อกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะจัดเก็บข้าวได้ อีกทั้งรัฐยังมีนโยบายขายข้าวหอมมะลิใหม่กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อ โดยให้ติดต่อกับโรงสีเอง เมื่อรัฐอนุมัติขายแล้วก็ให้โรงสีสี่แปรสภาพข้าวแล้วส่งมอบให้ผู้ส่งออก ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สถานที่เก็บแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาเหตุที่มีความพยายามจากโรงสีที่จะให้รัฐบาลเปิดจุดรับจำนำข้าวข้ามเขต โดยต้องการให้อนุญาตให้โรงสีในภาคกลางเข้าไปข้ามเขตนั้น อาจเป็นเพราะต้องการนำข้าวคุณภาพต่ำ ราคาถูก เช่น ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ไปปลอมปนกับข้าวคุณภาพดี โดยมีบริษัทตรวจสอบคุณภาพ (เซอร์เวเยอร์) รู้เห็นเป็นใจ

## จ่อประมูลข้าวหอมมะลิ

นายทีฆมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าวประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เชิญสมาคมผู้ส่งออกข้าวมาประชุมหารือ เรื่องการระบายข้าวหอมมะลิเมื่อวันที่ 23 พ.ย. เบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบตามที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเสนอ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดถึงวิธีการระบายข้าวหอมมะลิได้ เนื่องจากจะต้องนำเสนอนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รุมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการระบายข้าวเห็นชอบก่อน จึงเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์นี้จะสามารถเปิดประมูลข้าวหอมมะลิให้เอกชนที่สนใจได้

สำหรับข้อเสนอของสมาคมผู้ส่งออกข้าว คือต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวหอมมะลิใหม่ในทันที โดยไม่ต้องรอเก็บไว้ในสต็อกรัฐบาล เนื่องจากช่วงนี้เป็นต้นฤดูที่ข้าวหอมมะลิฤดูใหม่กำลังจะมีผลผลิตออกมา อีกทั้งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพราะลูกค้า เช่น ตลาดจีน ฮองกง สิงคโปร์ ต้องการข้าวหอมใหม่ที่มีความหอมและมีความเสื่อมน้อย ซึ่งผู้ส่งออกจะช่วยกันผลักดันอย่างเต็มที่ในการทำการตลาด

นอกจากนี้ การประชุมคณะอนุกรรมการระบายข้าวล่าสุด มีมติให้ระบายข้าวหอมมะลิใหม่ ฤดูกาล 2555/56 จำนวน 6 แสนตัน ตั้งแต่เดือนธ.ค.2555-ก.พ.2556 คาดว่าจะสามารถระบายข้าวได้เดือนละ 2 แสนตัน โดยขายให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อและที่มีการจับคู่กับโรงสีโดยการซื้อที่หน้าโรงสี เพื่อความรวดเร็วและรักษาคุณภาพข้าวให้ถึงมือผู้บริโภค ซึ่งวิธีการระบายข้าวแบบนี้ จะช่วยให้รัฐบาลประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บได้ถึง 570 ล้านบาท

ที่มา ข่าวสด

## “พาณิชย์”ประเดิม จับมือเขมรเจ้าแรก ตั้งเขตพิเศษค้าข้าว

นายทิมมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำเขตพิเศษการค้าข้าว (Rice Trade Zone หรืออาร์ทีซี) หรือการนำเข้าข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาไว้ที่เขตพิเศษก่อนการบรรจุถุงแล้วส่งออกต่อ โดยควบคุมไม่ให้ข้าวหลุดรอดออกมาเวียนเทียนขายประเทศ หรือสวมสิทธิ์เข้าโครงการรับจํานำข้าวของไทย ว่า ไทยจะจัดทำอาร์ทีซีกับประเทศกัมพูชาก่อนเป็นประเทศแรก เพื่อจัดทำเป็นต้นแบบสำหรับดำเนินการกับประเทศเพื่อนบ้านรายอื่น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลดี-ผลเสียของการจัดทำอาร์ทีซีในแต่ละจังหวัดชายแดน ที่ติดกับกัมพูชา ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เช่น สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ตราด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นต้น

“สาเหตุที่เลือกกัมพูชาก่อน เป็นเพราะที่ผ่านมามีการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกจากกัมพูชามาขายในประเทศ ทำให้ตลาดข้าวไทยได้รับผลกระทบ ส่วนหลักเกณฑ์ที่จะใช้พิจารณาเลือกพื้นที่ที่จะพิจารณาจากปัจจัย เช่น มีโรงสีที่มีศักยภาพ มีโกดังเก็บข้าวอย่างเพียงพอ การขนส่งไปยังท่าเรือเพื่อส่งออกต่อมีความสะดวก และไม่ไกลมาก ขณะเดียวกัน พร้อมทั้งต้องมีแผนป้องกันข้าวที่อยู่ในอาร์ทีซีจะเล็ดลอดออกมาเวียนขายในประเทศ”นายทิมมพร กล่าว

“เราศึกษาอย่างละเอียดว่าจะเลือกพื้นที่ในจังหวัดใด เน้นจังหวัดที่เป็นตะเข็บชายแดน เช่น สระแก้ว ตราด จันทบุรี บุรีรัมย์ หรือฉะเชิงเทรา เพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งไปท่าเรือเพื่อส่งออกต่อ แต่ก็มีกังวลว่าลึกเกินไปจะมีความเสี่ยงที่ข้าวอาจจะเล็ดลอดออกมาจากเขตพิเศษได้ คาดว่าภายหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะเห็นความชัดเจนขึ้น” นายทิมมพร กล่าว

ที่มา ไทยโพสต์

## จํานำข้าวขาดทุนไม่ถึง 2 แสนล. กิตติรัตน์ยึดอกร้อมชี้แจง อัมมารให้จับตาเอ็มโอยูจีน

วันที่ 22 พฤศจิกายน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในโครงการรับจํานำข้าวทั้งในส่วนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาว่า รัฐบาลพร้อมตอบทุกข้อสงสัย ยอมรับว่าโครงการรับจํานำข้าวมีผลขาดทุนบ้าง แต่ไม่ถึง 2 แสนล้านบาทตามที่หลายฝ่ายกล่าวหา เพราะใช้เงินงบประมาณไม่ถึง 2 แสนล้านบาท และมั่นใจว่าโครงการรับจํานำข้าวดีกว่าโครงการประกันราคาข้าวของรัฐบาลชุดก่อนอย่างแน่นอน

กรณีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่าเห็นด้วยกับโครงการประกันราคาข้าวมากกว่าโครงการรับจํานำข้าว นายกิตติรัตน์กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติ เพราะทีดีอาร์ไอเห็นด้วยกับแนวคิดรับประกันราคาข้าวมาตั้งแต่แรก ที่ผ่านมามีโครงการรับจํานำข้าวซึ่งงบประมาณในการรับจํานำน้อยกว่าการรับประกันราคาข้าวของรัฐบาลชุดก่อนด้วยซ้ำไป

“โครงการรับจํานำไม่ได้บิดเบือนกลไกตลาด โดยจะเห็นว่ารัฐบาลรับซื้อตันละ 15,000 บาท ถ้าข้าวส่วนไหนที่ไม่มีคุณภาพมีความชื้นจะหักราคาตามความชื้น ต่างชาติไม่เห็นมีใครมาไวยวาย ต่างจากโครงการประกันราคาข้าวที่เข้าไปแทรกแซงราคาส่วนต่าง ทำให้มีการกดราคาข้าวต่ำกว่าปกติ ซึ่งเป็นการบิดเบือนกลไกตลาด” นายกิตติรัตน์กล่าว

วันเดียวกัน ทีดีอาร์ไอได้จัดอบรมความรู้ให้แก่สื่อมวลชนที่สนใจเรื่องข้าวไทย โดยนายอัมมาร สยามวาลานักวิชาการกิตติคุณ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า กรณีที่รัฐบาลไทยลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ขายข้าวให้รัฐบาลจีนนั้น อยากให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลการขายข้าวว่าขายแต่ละครั้งปริมาณเท่าไร ราคาใด เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ว่ามีการขายข้าวจากสต็อกรัฐบาลออกไปจริง ไม่ใช่เป็นการขายข้าวในประเทศเพียงอย่างเดียว รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ทั้งหมดที่ระบุว่ามิสัญญาแล้ว 7 ล้านกว่าตันด้วย

นายอัมมารกล่าวว่า การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะรับทราบหลังขายข้าวแล้ว ถือว่าเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่มีหนังสือลงวันที่ 18 กันยายน 2555 ระบุว่า การระบายข้าวจากคลังสินค้าของรัฐบาลต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดในการระบายหรือจำหน่ายข้าวที่อยู่ในคลัง หรือโกดังกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตร (อ.ต.ก.) ให้ประกาศโดยเปิดเผยเป็นที่ทราบแก่บุคคลทั่วไปและดำเนินการด้วยความโปร่งใส

"การระบายข้าวของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะเอ็มโอยูไม่ใช่สัญญาที่ถือเป็นคำมั่นว่า จะต้องทำตาม โดยเฉพาะไม่มีจำนวน ระยะเวลาที่แน่นอน เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังเองมีความกังวล จึงจึงให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนบริหารจัดการข้าวอย่างเป็นระบบ แต่ขณะนี้ยังไม่มี ความชัดเจนและทุกอย่างล้วนเป็นความลับ ขยายให้ใคร ปริมาณเท่าไร ราคาใด ทำให้ไม่ทราบผลการขาดทุนที่แท้จริงและตรวจสอบไม่ได้ว่ามีการขายข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ออกไป" นายอัมมารกล่าว

นายอัมมารกล่าวว่า การที่รัฐบาลบอกว่ามีแผนระยะยาวในการขายข้าว 3-4 ปีข้างหน้า ส่วนทางความเป็นจริง เนื่องจากระยะนานเกินไปนอกจากคุณภาพข้าวจะเสื่อมแล้ว ราคายังผันผวน การจะกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 800 เหรียญสหรัฐต่อตันนั้น ไม่น่าเป็นไปได้

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการกิตติมศักดิ์อาร์ไอ กล่าวว่า ข้อเสนอของกระทรวงการคลังดังกล่าว ส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลไม่มีเงินที่จะใช้ในโครงการจำหน่ายข้าวหน้าปีฤดูกาลผลิตรอบใหม่ที่น่าจะใช้เงินถึง 4 แสนล้านบาท ขณะที่การระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ที่รัฐบาลประกาศว่ามี 1.46 ล้านตัน ได้เงินมา 4-5 หมื่นล้านบาทนั้น มองว่าเป็นการขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ราคาข้าวสารในประเทศไม่ได้แพงขึ้น เป็นการทำลายกลไกตลาด ถือว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย

ที่เมืองทองธานี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องคอร์รัปชัน : จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมไทย ในงานสัมมนาหอการค้าไทย 80 ปี ว่าอยากให้ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันทำการเผยแพร่ข้อมูลโครงการรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาลอย่างจริงจังและรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาเปิดเผยข้อมูล เพราะนโยบายประชานิยม รับจำหน่ายข้าว จากการตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการพบว่า จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว

"ที่ผมออกมาพูดต่อเนื่องถึงรับจำหน่ายข้าวของรัฐบาล เพราะหวังว่าประเทศชาติจะเสียหายจากการก่อกวนนี้ สาธารณะเพิ่ม" ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

ที่มา มติชน

## MOU ขายข้าวให้จีนไม่ระบุปริมาณ-เวลาส่งมอบ

นายทิมมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าวประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือในการซื้อขายข้าว ระหว่างนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ และนายเฉิน เตอ หมิง รมต.การค้าของจีน โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานว่า ถือเป็นการทำเอ็มโอยู ร่วมกันเป็นครั้งแรกแม้ไทยและจีนจะค้าขายข้าวมานานแล้ว โดยในเอ็มโอยูดังกล่าว ไม่ได้กำหนดทั้งปริมาณและช่วงเวลาในการส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลจีน เพื่อความสบายใจของทั้ง 2 ประเทศ แต่ระบุเพียงว่าจีนจะนำเข้าข้าวจากไทยให้มากที่สุดผ่านความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ขณะที่ไทยจะส่งออกข้าวคุณภาพดีให้กับจีน

"สาเหตุที่ไม่ระบุปริมาณและระยะเวลาส่งมอบ ก็เพื่อความสบายใจของทั้ง 2 ฝ่าย เพราะการระบุปริมาณ อาจเป็นการมัดคอคนทำงาน เนื่องจากจีนอาจซื้อข้าวจากไทยต่ำกว่าปริมาณที่ระบุไว้ หรืออาจทำให้ประเทศผู้ส่งออกอื่นกล่าวหาได้ว่า ทำไม่ซื้อจากเขาบ้าง และไม่ต้องกังวลว่า เมื่อไม่กำหนดปริมาณแล้ว จีนจะไม่นำเข้า เพราะเอ็มโอยู เป็นการลงนามโดยรมต.ของทั้ง 2 ประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศเป็นพยาน ก็เหมือนเป็นสัญญา

สุภาพบุรุษ ที่จีนจะต้องซื้อข้าวจากไทยอยู่แล้ว อีกทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานแล้ว" นายทิมมพร

โดยหลังจากนี้ทางกรมจะมีการจัดคณะไปจีนเพื่อเจรจาซื้อขายข้าวอย่างเป็นทางการมากขึ้น เพื่อจะได้ตกลงปริมาณ ราคาให้ชัดเจน

ทั้งนี้ ในแต่ละปีจีนมีความต้องการนำเข้าจากทั่วโลก 1.5-2 ล้านตัน และในปีที่ผ่านมา จีนนำเข้าข้าวจากไทย 320,000 ตัน เป็นข้าวหอมมะลิ 50% ข้าวขาว 25% ข้าวปทุมธานี 8% ข้าวเหนียว 16% และที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ แต่เมื่อทำเอ็มโอยูแล้ว จีนจะซื้อจากไทยเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะมีความต้องการจะซื้อข้าวจากไทยอยู่แล้ว ทั้งเพื่อบริโภคในประเทศ และเพื่อส่งไปช่วยเหลือประเทศที่ 3 เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งก่อนหน้านี้ จีนเคยซื้อข้าวจากไทยเพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือคิวบามาแล้ว แต่คงไม่สามารถระบุปริมาณที่แน่ชัดได้ สำหรับปริมาณที่จีนจะซื้อจากไทยครั้งนี้ จะเพิ่มเติมจากที่ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่ไทยทำสัญญาไปแล้วในปีนี้ปริมาณ 7.32 ล้านตัน ภายใต้ 6 สัญญา กับ 4 ประเทศ คือ จีน อินโดนีเซีย โกลด์โคสต์ และบังกลาเทศ

อย่างไรก็ตาม นอกจากการลงนามเอ็มโอยูซื้อขายข้าวระหว่างรัฐต่อรับแล้ว ยังมีการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างภาคเอกชนของไทย 4 ราย และรัฐวิสาหกิจและเอกชนของจีน 6 ราย จำนวน 8 สัญญา โดยเป็นสัญญานำเข้าข้าวจากไทย 3 ชนิด รวม 300,000 ตัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และข้าวเหนียว ราคาเฉลี่ยข้าวทั้ง 3 ชนิดตันละ 800 เหรียญสหรัฐฯ มูลค่ารวม 240 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 7,200 ล้านบาท

นายทิมมพร กล่าวต่อถึง ความคืบหน้าการขายข้าวจีทูจี ปริมาณ 7.32 ล้านตันว่า ล่าสุด รัฐบาลไทยส่งมอบให้รัฐบาลผู้ซื้อแล้ว 1.7 ล้านตัน มีเงินส่งคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วประมาณ 56,000 ล้านบาท คาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะสามารถส่งมอบได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.8 ล้านบาท และมีเงินคืน ธ.ก.ส.ประมาณ 70,000 ล้านบาทตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาขายจีทูจีกับอีกหลายประเทศ ทำให้คาดว่า การส่งออกข้าวไทยในปีนี้ ทั้งแบบจีทูจีและของเอกชนจะมีปริมาณ 7.3 ล้านตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 680 เหรียญฯ รวมเป็นเงินราว 5,000 ล้านเหรียญฯ หรือราว 150,000 ล้านบาท ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-19พ.ย.55 ส่งออกแล้ว 6.17 ล้านตัน ลดลง 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่า 4,202 ล้านเหรียญฯ ลดลง 23% แต่ราคาเฉลี่ยในปีนี้สูงกว่าปีก่อน 19%

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ซี.พี.ฯ-ไทยฟ้า'คว่าสัญญาขายข้าวจีน

นายทิมมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะโฆษกข้าวประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการลงนามความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือในการซื้อขายข้าว ระหว่างนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ และนายเจิน เตอ หมิง รมต.การค้าของจีน โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน ว่า ถือเป็นการทำเอ็มโอยู ร่วมกันเป็นครั้งแรกแม้ไทยและจีน จะค้าขายข้าวมานาน โดยในเอ็มโอยูดังกล่าว ไม่ได้กำหนดทั้งปริมาณและช่วงเวลาในการ ส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลจีน เพื่อความสบายใจของทั้ง 2 ประเทศ แต่ระบุว่าจีนจะนำเข้าข้าวจากไทยให้มากที่สุดผ่านความร่วมมือในทุกด้าน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ขณะที่ไทยจะส่งออกข้าวคุณภาพดีให้กับจีน "สาเหตุที่ไม่ระบุปริมาณและระยะเวลาส่งมอบ ก็เพื่อความสบายใจของทั้ง 2 ฝ่าย เพราะการระบุปริมาณ อาจเป็นการมัดคอ คนทำงาน เนื่องจากจีนอาจซื้อข้าวจากไทยต่ำกว่าปริมาณที่ระบุไว้ หรืออาจทำให้ประเทศผู้ส่งออกอื่นกล่าวหาได้ว่า ทำไม่ซื้อจากเขาบ้าง และไม่ต้องกังวลว่า เมื่อไม่กำหนดปริมาณแล้ว จีนจะไม่นำเข้า เพราะว่าเอ็มโอยู เป็นการลงนามโดยรมต.ของ 2 ประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรี ทั้ง 2 ประเทศเป็นพยาน ก็เหมือนเป็นสัญญาสุภาพบุรุษ ที่จีนจะต้องซื้อข้าวจากไทย อีกทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนานแล้ว" นายทิมมพร กล่าว

แต่ละปีจีนมีความต้องการนำเข้าจากทั่วโลก 1.5-2 ล้านตัน ปีที่ผ่านมาจีนนำเข้าข้าวจากไทย 320,000 ตัน เป็นข้าวหอมมะลิ 50% ข้าวขาว 25% ข้าวปทุมธานี 8% ข้าวเหนียว 16% ที่เหลือเป็นข้าวชนิดอื่นๆ แต่เมื่อทำเอ็มโอยูแล้ว จีนจะซื้อจากไทยเพิ่มขึ้นแน่นอน เพื่อบริโภคในประเทศ และส่งไปช่วยเหลือประเทศที่ 3

ก่อนหน้านี้ จีนเคยซื้อข้าวจากไทยเพื่อส่งต่อไปช่วยเหลือคิวบามาแล้ว แต่คงไม่สามารถระบุปริมาณที่แน่ชัดได้ สำหรับปริมาณที่จีนจะซื้อจากไทยครั้งนี้จะเพิ่มเติมจากที่ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่ไทยทำสัญญาไปแล้วในปีนี้มีปริมาณ 7.32 ล้านตัน ภายใต้ 6 สัญญา กับ 4 ประเทศ คือ จีน อินโดนีเซีย โกตดิวัวร์ และ บังกลาเทศ

กระทรวงพาณิชย์ เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการทำเอ็มโอยูซื้อขายข้าวกับจีน โดยระบุปริมาณนำเข้าข้าว 5 ล้านตัน เป็นเวลา 3 ปี แต่ในการลงนามเอ็มโอยูจริงๆ กลับไม่ระบุปริมาณ ซึ่งผู้ส่งออกมองว่า ไม่มีผลกับการส่งออกข้าวของไทย เพราะจีนอาจไม่นำเข้าตามที่ลงนามในเอ็มโอยูก็ได้ เพราะไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย แต่สิ่งที่ต้องจับตาคือ จะมีการซื้อขายกัน และจะมีปริมาณข้าวออกจากประเทศไทยจริงหรือไม่

อย่างไรก็ตาม นอกจากการลงนามเอ็มโอยูซื้อขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐแล้ว ยังมีการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างภาคเอกชนของไทย 4 ราย และรัฐวิสาหกิจและเอกชนของจีน 6 ราย จำนวน 8 สัญญา โดยเป็นสัญญานำเข้าข้าวจากไทย 3 ชนิด รวมประมาณ 300,000 ตัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และ ข้าวเหนียว ราคาเฉลี่ยข้าวทั้ง 3 ชนิดตันละ 800 ดอลลาร์ มูลค่ารวม 240 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 7,200 ล้านบาท

แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การลงนามซื้อขายข้าวเอกชนไทย-จีน 4 บริษัท 8 สัญญานั้น ผู้ส่งออกข้าวในประเทศไทยที่ได้สัญญามีอยู่ด้วยกัน 3-4 รายใหญ่ เช่น ซี.พี. อินเตอร์เทรด, บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด, บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งบริษัทเดียวสามารถเซ็นได้หลายสัญญา และปริมาณการซื้อขายเกือบ 3 แสนตันนั้น ถือเป็นปริมาณที่ไทยส่งออกข้าวไปจีน ที่ปกติที่มีการซื้อขายระหว่างกันอยู่แล้ว และคิดเป็น 10% ของการนำเข้าข้าวของจีนจากทั่วโลก

อย่างไรก็ดี การเซ็นสัญญาดังกล่าวต้องดูที่การส่งมอบว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ส่วนในเรื่องของราคาขายที่ตกลงกันที่ 800 ดอลลาร์ต่อตัน เชื่อว่าเป็นราคาเฉลี่ยของข้าว 3 ประเภท คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และ ข้าวเหนียว ซึ่งโดยปกติข้าวหอมมะลิราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 11,000 ดอลลาร์ต่อตัน และข้าวขาวอยู่ที่ 500 ดอลลาร์ต่อตัน

"หากซื้อขายจริงถือว่ามากที่สุดเพราะจีนหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก เพราะที่ผ่านมาราคาข้าวขาวของไทยสูงขึ้น และในช่วงปีนี้การส่งออกข้าวจากไทยไปจีนลดลงมากเหลือประมาณ 90,000 ล้านเท่านั้น"

อย่างไรก็ตาม จีนไม่ถือเป็นตลาดหลักของการส่งออกข้าวของไทย แต่หากมีการส่งมอบตามสัญญาจริงก็ถือเป็นเรื่องที่ดี ขณะที่ตลาดการส่งออกส่วนใหญ่อยู่ที่ ไนจีเรีย แอฟริกาใต้

นายทีฆมพร กล่าวถึงความคืบหน้าการขายข้าวจีทูจี ปริมาณ 7.32 ล้านตัน ว่า ล่าสุดรัฐบาลส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว 1.7 ล้านตัน มีเงินส่งคืนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วประมาณ 56,000 ล้านบาท คาดว่าจนถึงสิ้นปีนี้ จะสามารถส่งมอบได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.8 ล้านบาท และมีเงินคืน ธ.ก.ส. ประมาณ 70,000 ล้านบาท ตามแผนที่วางไว้

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาขายจีทูจีกับอีกหลายประเทศ ทำให้คาดว่า การส่งออกข้าวไทยในปีนี้ทั้งแบบจีทูจีและของเอกชนจะมีปริมาณ 7.3 ล้านตัน ราคาเฉลี่ยตันละ 680 ดอลลาร์ต่อตัน รวมเป็นเงินราว 5,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 150,000 ล้านบาท ส่วนสถิติตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-19 พ.ย. 2555 ไทยส่งออกแล้ว 6.17 ล้านตัน ลดลง 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่า 4,202 ล้านดอลลาร์ ลดลง 23% แต่ราคาเฉลี่ยในปีนี้สูงกว่าปีก่อน 19%

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ออกรายงานจับตาดูตลาดข้าว (อาร์เอ็มเอ็ม) ประเมินว่า ผลผลิตข้าวในปี 2555 จะแซงหน้าความต้องการบริโภคในปี 2555/56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว คาด



ว่าปริมาณข้าวสำรองในปีนี้จะเพิ่มขึ้น 7% หรือ 10 ล้านตัน และระดับสูงสุดรอบใหม่ที่เกือบ 170 ล้านตัน ถือเป็น การเพิ่มขึ้นปีที่ 8 ติดต่อกัน ผลดังกล่าวทำให้สัดส่วนข้าวสำรองต่อการบริโภคอาจจะขยับ

ในรายงานฉบับนี้ เอฟเอไอยังปรับเพิ่มคาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกในปีนี้ ขึ้นมาจากตัวเลขคาดการณ์เมื่อ เดือนก.ค. อีก 4.2 ล้านตัน มาอยู่ที่ 729 ล้านตัน ส่วนใหญ่เป็นเพราะฤดูเพาะปลูกปีนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกลงมาตั้งแต่กลางเดือนส.ค. ช่วยบรรเทาความวิตกว่าจะเกิดเหตุภัยแล้งในอินเดียช่วงปลายปี 2552 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงเฉพาะอินเดียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอียิปต์ เกาหลีเหนือ ฟิลิปปินส์ สหรัฐ และ เวียดนาม ส่วน ในพม่า โคลัมเบีย และเซเนกัล สถานการณ์ยังไม่แน่นอน

สำหรับในเอเชีย เอฟเอไอคาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้น 661 ล้านตัน หรือ 0.8% จากเมื่อปี 2554 ได้ แรงหนุนจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในบังกลาเทศ จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และ เวียดนาม

ผลผลิตข้าวเอเชียที่เพิ่มขึ้น หมายความว่า ภูมิภาคนี้บริโภคข้าวที่ผลิตเกือบทั้งหมดในประเทศ โดยแทบไม่ จำเป็นต้องนำเข้าข้าวมากนัก ซึ่งเอฟเอไอคาดว่า ปริมาณการค้าข้าวในปี 2556 จะพุ่งขึ้นถึง 37.5 ล้านตัน สูงกว่า ปริมาณคาดการณ์ของปีนี้ที่ 37.3 ล้านตัน ปริมาณการค้าที่เพิ่มขึ้นนี้ สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่า ประเทศผู้ส่งออก ข้าวจะเข้ข้าวที่เก็บไว้ในสต็อกออกมาขาย เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บข้าวเพียงพอสำหรับฤดูเพาะปลูกใหม่

"โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขายข้าวของไทย ไม่ว่าจะเป็ระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน หรือการทำข้อตกลง ระหว่างรัฐต่อรัฐ ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วง วันที่ 1-22 พ.ย. 2555 มีจำนวน 381,452 ตัน มูลค่า 177.247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 22 พ.ย. 2555 มีจำนวนรวม 6.865 ล้านตัน มูลค่า 3.054 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 3.4% ขณะที่มูลค่าลดลง 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 6.639 ล้านตัน มูลค่า 3.237 พันล้าน เหรียญสหรัฐ (FOB)

กระทรวงเกษตรของเวียดนาม เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของเวียดนามระหว่างเดือนมกราคม- พฤศจิกายน พุ่งขึ้น 9.7% จากปีก่อน สู่ระดับ 7.44 ล้านตัน โดยได้อานิสงส์จากคำสั่งซื้อของจีน ขณะที่การส่งออกในปี นี้แต่ละระดับสูงเป็นประวัติการณ์ แต่การส่งออกของเวียดนามยังคงต่ำกว่าอินเดีย โดยตัวเลขคาดการณ์จาก กระทรวงเกษตรสหรัฐ ประเมินว่า อินเดียจะส่งออกข้าว 10 ล้านตันในปีนี้

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จะทำให้เวียดนามก้าวขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกับไทย ในฐานะผู้ ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยคาดว่าไทยจะส่งออกข้าว 7.5 ล้านตันในปีนี้ และ 8.7 ล้านตันในปีหน้า

กระทรวงเกษตรเวียดนามระบุในรายงานประจำเดือนว่า รายได้จากการส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 11 เดือนลดลง 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สู่ระดับ 3.42 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากราคาส่งออกที่ ลดลง โดยราคาข้าว 5% ของเวียดนามร่วงลง 6.7% นับตั้งแต่วันที่ 2554 สู่ระดับ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือน นี้ ตามราคาซื้อขายระหว่างประเทศที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ (FOB)

กระทรวงเกษตรเวียดนาม ระบุว่า จีนเป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดในปีนี้ โดยนำเข้าข้าว 1.83 ล้านตันในช่วง 10 เดือนแรก พุ่งขึ้นจาก 291,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com

## กัมพูชา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รัฐบาลกัมพูชากำลังดำเนินการนำของสมเด็จพระเจ้าจอร์จ VI เช่น นายกรัฐมนตรี ได้เตรียมออกนโยบายครั้งใหญ่ สำหรับมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านการส่งออกข้าวให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น ทั้งนี้ กัมพูชาปัจจุบันยังคงมีระบบเทคโนโลยีการสีข้าว รวมถึงระบบการจัดเก็บสต็อกข้าว ตามหลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนาม จนส่งผลกระทบต่อศักยภาพด้านการแข่งขันในการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกของกัมพูชา

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ในระหว่างการประชุม Asian summit ที่ Phnom Penh ประเทศกัมพูชา สมาพันธ์ข้าวพม่า (Myanmar Rice Federation; MRF) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding; MoU) กับ BULOG ของอินโดนีเซีย เพื่อให้อินโดนีเซียสามารถนำเข้าข้าวจากพม่าได้ปีละ 500,000 ตัน โดยทางฝ่ายพม่าคาดหวังว่าการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกข้าวคุณภาพสูงของพม่า

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียคาดว่าจะ จะหยุดการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศภายในปี 2556 หลังจากที่ได้มีการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการผลิตอาหารขององค์กร (GP3K)

นายดาห์ลาน อิสคาน รัฐมนตรีกระทรวงรัฐวิสาหกิจ (SOE) กล่าวว่า ข้าวในคลังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้น อินโดนีเซียจึงตัดสินใจที่จะไม่นำเข้าข้าวอีก และอินโดนีเซียจะไม่นำเข้าข้าวตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

หลังจากใช้มาตรการโครงการ GP3K ครบ 3 ปี รัฐมนตรีกล่าวว่า สำนักงานพลการอินโดนีเซีย (Bulog) วางแผนที่จะสำรองข้าวที่ซื้อจากเกษตรกรในประเทศปริมาณ 3.5 ล้านตันในกลางเดือนนี้

รวม.กล่าวว่า โครงการ GP3K พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการกระตุ้นการผลิตข้าวของประเทศ ซึ่งก่อนดำเนินการตามโครงการดังกล่าว รัฐบาลไม่เคยบรรลุเป้าหมายในการรวบรวมข้าวจากเกษตรกรมาก่อนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ โครงการ GP3K เป็นโครงการของกระทรวงรัฐวิสาหกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวสำรองภายในประเทศ โครงการต้องการงบประมาณ 9.5 ล้านล้านรูเปียร์ (ประมาณ 986.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรแบบครอบคลุมเพื่อปรับปรุงการผลิตข้าวเปลือก

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน (ก.ค.-มิ.ย.) คือในช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค. มีการส่งออกข้าวจำนวน 501,557 ตัน ลดลง 34% เมื่อเทียบกับจำนวน 763,718 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 168,314 ตัน ลดลง 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 245,551 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 333,243 ตัน ลดลง 36% เมื่อเทียบกับจำนวน 518,167 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา จากการที่ราคาข้าวอ่อนตัวลงเพราะเข้าสู่ช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่ ทำให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยส่งออกจำนวน 156,916 ตัน เพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบกับจำนวน 106,000 ตัน ในเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา แต่ลดลง 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 179,680 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

## จีน

นายหยวน หลงปิง นักวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรระดับสูงสุดของจีน ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะบิดาของข้าวพันธุ์ผสม กล่าวในการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ว่าปริมาณการผลิตข้าวผสมในจีนมีแนวโน้มถึง 2.5 ตันต่อไร่ภายในปี 2558 โดยในปัจจุบันนี้ จีนประสบความสำเร็จครั้งสำคัญด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อบรรลุปริมาณการผลิตข้าวพันธุ์ผสมให้ได้ 2.16 ตันต่อไร่

ปัจจุบัน พื้นที่เพาะปลูกข้าวของจีนอยู่ที่ราว 183 ล้านไร่ โดยข้าวพันธุ์ผสมคิดเป็น 58% ของพื้นที่ทั้งหมด สำหรับปริมาณการผลิตข้าวพันธุ์ผสมโดยปกติจะมากกว่าปริมาณการผลิตข้าวพันธุ์ดั้งเดิมอยู่ 20%

จีนกำลังเผชิญความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า แม้จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปีก็ตาม แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของจีนกล่าวว่า ภาคการเกษตรกำลังประสบปัญหา เนื่องจากการขาดแคลนพื้นที่ น้ำ และแรงงานในการผลิต ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของเขตเมือง และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ก็เป็นปัจจัยลบต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของจีนเช่นกัน

ทั้งนี้ รัฐบาลกลางของจีนได้เตรียมวางแผนพัฒนาการผลิตขนาดใหญ่โดยใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และสร้างมาตรฐานผู้ผลิตสินค้าเกษตรแนวทางใหม่ ส่วนกระทรวงที่ดินและทรัพยากรของจีน ก็เตรียมวางแผนที่จะจำกัดการขยายพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม และป้องกันการรุกรานพื้นที่ทางการเกษตรอีกด้วย

ที่มา Riceonline.com

## ญี่ปุ่น

ราคาข้าวในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 ปี เนื่องจากมีปริมาณความต้องการข้าวในประเทศสูง จึงต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มโควตา

นาย Takashi Amou อธิบดีกรมวางแผน กระทรวงเกษตรญี่ปุ่น เปิดเผยว่า (director of the agriculture ministry's policy planning division) ราคาข้าวจากผู้ผลิตส่งให้กับผู้ค้าปลีกในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 10% เนื่องจากความต้องการข้าวภายในประเทศสูงขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว เช่นเดียวกับราคาข้าวในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่นครชิคาโกเพิ่มขึ้น 3.6% เนื่องจากมีการสั่งซื้อข้าวจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 88,840 ตัน ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤศจิกายน คาดว่าปีนี้การนำเข้าข้าวจากต่างประเทศจะทะลุโควตาที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 100,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นการกำหนดเพดานนำเข้าข้าวเพื่อป้องกันตลาดข้าวภายในประเทศ

ในเวลานี้ญี่ปุ่นต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่ม เพราะความต้องการในประเทศสูงขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตรส่วนหนึ่งได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นทำให้ธุรกิจร้านอาหารรายใหญ่ในญี่ปุ่น เช่น Yoshinoya Holdings Co. และ Matsuya Co. ต้องปรับราคาอาหารขึ้น มีผลทำให้ยอดขายลดลง

บริษัท Yoshinoya ธุรกิจร้านอาหารรายใหญ่ เปิดเผยว่า กำไรในการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ลดลง 29% เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศสูงขึ้น พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเพดานการนำเข้าข้าวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวที่แพงขึ้นมีผลทำให้ชาวญี่ปุ่นหันไปรับประทานขนมปังและเนื้อสัตว์เป็นการชดเชยซึ่งมีราคาไม่แพง

ทางด้านกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นเชื่อมั่นว่า หากราคาข้าวอยู่ในระดับสูงจะทำให้ชาวญี่ปุ่นลดการบริโภคข้าว ซึ่งคาดว่าในอีก 9 เดือนข้างหน้าญี่ปุ่นจะลดปริมาณการบริโภคข้าวลง 1.5% หรือประมาณ 7.98 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 17 ปี

ราคาข้าวในญี่ปุ่นอยู่ที่ 16,650 เยนต่อถุง หรือประมาณ 203 เหรียญสหรัฐฯ (1 ถุงเท่ากับ 60 กิโลกรัม) เป็นราคาที่สูงขึ้นจากเมื่อปีก่อนอยู่ที่ 15,196 เยนต่อถุง

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อิรัก

คณะกรรมการรัฐพีซีอิรัก (The Iraqi Grain Board) ประกาศผลการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากประเทศไทย สหรัฐฯ อาร์เจนติน่า และอุรุกวัย เมื่อวันที่ 19 พ.ย. นี้ โดยตกลงซื้อข้าวจากไทยจำนวน 85,000 ตัน ในราคา 581 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CFR)

เมื่อรวมการประมูลในครั้งล่าสุด (วันที่ 19 พ.ย.) รวมแล้วในปีนี้อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 835,000 ตัน

ที่มา [Livericeindex.com](http://Livericeindex.com)

